

Hải Phòng 69 mùa hoa Phượng đỏ: Như con tàu vươn ra biển lớn

17:43 10/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Hải Phòng những ngày tháng 5 rợp trời hoa Phượng đỏ, cùng với người Hải Phòng, du khách gần xa đều cảm nhận không khí rạo rực, mê say ngập tràn trên đất cảng. Bởi lẽ, tháng 5 này, Hải Phòng có nhiều nét mới, rực rỡ, rộng dài, rực rỡ, khoáng đạt, thể hiện rõ khát vọng, tốc độ bứt phá của một thành phố phát triển năng động của cả vùng, cả nước. Con tàu Hải Phòng đang vươn mình vươn ra biển lớn, sau 69 năm được hoàn toàn giải phóng..

Thêm nhiều động lực tăng tốc, vươn xa

Những ngày gần đây, người dân Hải Phòng và du khách đều hướng về khu vực bắc sông Cấm, được coi là một biểu tượng phát triển mới của thành phố Hải Phòng. Quả thật, chỉ cần vượt qua cầu Hoàng Văn Thụ là có một cảm nhận khác hẳn về sự khoáng đạt, rộng mở của một thành phố mới, một khu vực phát triển mới đầy tiềm năng của Hải Phòng. Vui nhất là 2 công trình “thế kỷ” của Hải Phòng là Trung tâm Chính trị - Hành chính; Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn bắc sông Cấm với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng được thi công với tốc độ nhanh chưa từng có đã rõ diện mạo, thể hiện sự quy mô, bề thế, hiện đại, xứng tầm vị thế Hải Phòng.



Cảng container Tân Cảng - Lạch Huyện

Các khối nhà của Trung tâm Chính trị - Hành chính đã hình thành, với kiến trúc tổng thể như một con tàu vươn ra biển lớn, tượng trưng cho khát vọng phát triển của Hải Phòng, luôn tiến về phía trước, vượt qua mọi sóng to gió lớn. Kế bên đó là Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn được coi là hiện đại, quy mô lớn nhất khu vực, có đủ khả năng thực hiện các sự kiện lớn của quốc gia, quốc tế. Điều mà người Hải Phòng cũng như du khách háo hức nhất là lễ hội hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024 với chủ đề “Hải Phòng, bừng sáng miền di sản” sẽ được tổ chức tại địa điểm mới là quảng trường trước Trung tâm Chính trị- Hành chính bắc sông Cấm, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Tại đây, một sân khấu lớn nhất so với các mùa lễ hội hoa Phượng đỏ của Hải Phòng từ trước tới nay đã được dàn dựng, hứa hẹn một đêm khai mạc lễ hội ngập tràn niềm vui, cảm xúc với những tiết mục đặc sắc, cuốn hút và màn bắn pháo hoa làm rực trời thành phố khiến người dân Hải Phòng cảm thấy đang có một đêm giao thừa thứ hai với biết bao dự cảm tốt lành.

Từ đây, Hải Phòng hoàn toàn có thể di chuyển các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức các sự kiện chính trị lớn của thành phố trong năm 2025 gồm: kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025); lễ hội hoa Phượng đỏ - Hải Phòng năm 2025; Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch.

Không chỉ có vậy, khu vực bắc sông Cấm và huyện Thủy Nguyên đang vươn mình lớn dậy từng ngày với sự quyết tâm, nỗ lực đưa Thủy Nguyên lên thành phố; là những công trình, dự án tầm cỡ như đường Đỗ Mười kéo dài; khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP; khu đô thị mới Quang Minh đã hình thành và một loạt các khu đô thị đang được triển khai như Hoàng Huy New City; Hoàng Huy Green River. Đặc biệt, khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên liền kề với hệ thống sân gôn, biệt thự nghỉ dưỡng, công viên chủ đề làm tăng thêm sức hấp dẫn cho khu đô thị mới.

Năm 2023, Tập đoàn Vingroup đầu tư xây dựng cầu Máy Chai nối Vũ Yên với phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, giúp sự kết nối sang khu đô thị mới càng tiện lợi. Gần đây, với sự ra đời của dự án Vinhomes Royal Island với các khu nhà biệt thự, nhà phố; bến du thuyền; học viện cưới ngạ Hoàng Gia; công viên văn hóa Hàn Quốc; phố đi bộ ven sông... mang tới một đẳng cấp sống hoàn toàn mới cho Hải Phòng.

Cát Hải, tiềm năng, dư địa phát triển của Hải Phòng đang vô cùng rộng mở với các bến cảng nước sâu Lạch Huyện (2 bến khởi động đã hoàn thành và đang phát huy lợi thế; các bến 3,4,5,6 sẽ hoàn thành trong năm 2025; bến số 7, 8 đã có nhà đầu tư và các bến số 9,10, 11,12 đang có nhiều nhà đầu tư nghiên cứu, đăng ký). Cùng với đó là một loạt các khu công nghiệp như DEEP C; Nam Đình Vũ; là các dự án phát triển du lịch đang nở rộ, làm hoàn thiện và tăng sức hấp dẫn cho đảo ngọc Cát Bà.

Tới thời điểm này, Cát Bà đã đón hàng triệu du khách và khả năng cả năm 2024 vượt 3,6 triệu lượt khách du lịch là hoàn toàn có thể. Danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà cùng nhiều danh hiệu cao quý: khu dự trữ sinh quyển thế giới; di tích quốc gia đặc biệt; vịnh đẹp nhất thế giới hội đủ các điều kiện phát triển như Cát Hải, bao gồm cả du lịch, dịch vụ - công nghiệp- logistics- cảng biển và cả đô thị thông minh, đô thị sinh thái.



Cầu Bến Rừng_ Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Đồ Sơn, Hải Phòng lại có những nét quyến rũ riêng vốn có, đó là khu du lịch Đồ Sơn nổi tiếng từ hàng trăm năm nay đang từng ngày thay da đổi thịt làm tăng thêm sức hấp dẫn và thu hút du khách tới nghỉ ngơi, thư giãn, tắm biển. Khu du lịch quốc tế Đồ Sơn được coi là điểm nhấn, biểu tượng phát triển mới của du lịch Hải Phòng với hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo, có sức cuốn hút khó cưỡng đối với du khách như khách sạn 5 sao; bãi biển nhân tạo; sân golf; công viên nước... Khu vực này được quy hoạch nhiều khu đô thị mới bề thế tại quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy và một loạt các dự án phát triển trung tâm logictisc; trung tâm thương mại.

Rộng, dài những chặng đường rực sáng

Có thể nói, sau 69 năm, từ một thành phố hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh, Hải Phòng” trung dũng, quyết thắng” trong chiến đấu, kiên cường, năng động trong lao động ...vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa bảo vệ , vừa xây dựng thành phố ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đặc biệt, qua 5 năm thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 3 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội và 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, với sự ủng hộ, giúp đỡ của trung ương, sự đồng tâm hiệp lực của toàn thành phố, Hải Phòng phát triển với tốc độ nhanh chưa từng thấy với diện mạo mới, sức bật mới.

Trong 9 năm qua, Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP ở mức 2 con số, nằm trong nhóm đầu cả nước, bất chấp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19. Năm 2023, Hải Phòng đạt mức

tăng trưởng GRDP 10,34%; GRDP bình quân đầu người đạt 7.960 USD/người; chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 13,16%; kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 170 triệu tấn; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,5 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Quý 1/2024, Hải Phòng tiếp tục giữ vững sự tăng trưởng và có sự vượt trội. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,59% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 7,74 tỷ USD, tăng trưởng 18,45%; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 35,75 triệu tấn, tăng 7,96%; số lượng khách du lịch đạt 1,6 triệu lượt, tăng 10,92%; thu ngân sách nội địa vươn lên dẫn đầu.



Sản xuất xe điện tại Công ty VinFast

Hải Phòng ngày càng khởi sắc với hàng loạt những con đường cao tốc mới; những đại lộ thênh thang, có cả trăm cây cầu mới; hàng chục khu công nghiệp đã gần như lấp đầy những nhà máy công nghiệp, dịch vụ. Những dự án đầu tư nước ngoài trị giá vài trăm triệu, hàng tỷ USD đối với Hải Phòng không còn là hiếm nữa bởi sự hiện diện của các Tập đoàn lớn; LG, SKC, Bridgestone, Fuji Xerox, Kyocera... cùng một loạt dự án công nghiệp lớn trị giá hàng trăm triệu, hàng tỷ USD như Nhà máy sản xuất ô tô VinFats...

Kinh tế phát triển, đô thị Hải Phòng ngày càng dài rộng hơn, khang trang, hiện đại hơn với hàng chục khu đô thị mới "trong mơ", hiện đại như châu Âu... Nông thôn Hải Phòng không ngừng khởi sắc, đường nhựa nối tới tận các cánh đồng, các xóm ngõ, nhà ngói khang trang, điện, nước, vệ sinh môi trường được bảo đảm, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đáng chú ý, Hải Phòng đi đầu cả nước trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân "đúng chất Hải Phòng" hiện đại, ở các vị trí đắc địa, đầy đủ tiện nghi, giá phù hợp... Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, nhất là y tế, giáo dục được tập trung đầu tư, có sự bứt phá mạnh mẽ, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được quan tâm chu đáo.

Tất cả những điều đó cho thấy Hải Phòng đã lựa chọn đúng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những vấn đề lớn, mang tính đột phá, nhất là triển khai tốt công tác quy hoạch, đề ra được nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và tranh thủ được nguồn nhân lực bên ngoài để đầu tư phát triển thành phố. Hải Phòng đặt mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 thu hút hàng triệu tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó có tới hơn 90% là nguồn lực ngoài ngân sách đã cho thấy rõ nhất Hải Phòng đang hấp dẫn tới mức độ nào. Vị thế thành phố có tốc độ tăng trưởng hàng đầu, điểm sáng của cả nước đã chính thức được xác lập.



*Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính Bắc sông Cấm tổ chức lễ hội hoa
Phượng đỏ năm 2024_Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa*

Không bằng lòng với chính mình và luôn có bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao, Hải Phòng đang đặt ra những mục tiêu mới với những phương pháp tiếp cận mới cho sự phát triển. Mùa phượng nở năm nay, người dân Hải Phòng đang tràn đầy sự tin tưởng và kỳ vọng về tương lai phát triển bứt phá của thành phố trong giai đoạn tới. Hải Phòng không chỉ dừng lại ở cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; Khu đô thị mới bắc sông Cấm; Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; 14 khu công nghiệp và Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải... Dư địa, tiềm năng phát triển của Hải Phòng đã được định hình rõ nét với Khu Kinh tế ven biển phía Nam dự kiến rộng 20.000 ha theo tiêu chuẩn xanh, bền vững, với hàng chục khu công nghiệp mới, những tuyến đường mới; với khu thương mại tự do và hàng loạt các trung tâm logistics; các khu đô thị mới.

Đặc biệt là một số dự án lớn đang được khởi động, tích cực triển khai như cảng nam Đồ Sơn; sân bay quốc tế Tiên Lãng; cầu Nguyễn Trãi; cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; tuyến đường vành đai 2; vành đai 3; tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; tuyến đường thủy nội địa... Tất cả đã và đang làm nên vị thế mới, tầm vóc mới cho Hải Phòng. Chưa bao giờ, các nhà đầu tư từ khắp mọi miền Tổ quốc và trên thế giới lại dành nhiều sự quan tâm cho Hải Phòng như hiện nay.

Những động thái đó cho thấy, Hải Phòng luôn là điểm đến năng động, hấp dẫn, một vùng đất có

sức hút khó cưỡng với những con người nơi đầu sóng, ngọn gió, chân tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Hải Phòng đang bùng lên rực sáng, phát triển mạnh mẽ, vững vàng.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hai-phong-69-mua-hoa-phuong-do-nhu-con-tau-vuon-ra-bien-lon>